

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THI ĐUA YÊU NƯỚC NHẪM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY*

NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH ** - VŨ VĂN BẮC ***

Tóm tắt: Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và phong trào thi đua yêu nước do Người phát động ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội và có giá trị thực tiễn to lớn. Bài viết làm rõ một số nội dung cơ bản và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; thi đua yêu nước.

Đặt vấn đề

Thi đua yêu nước là hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức và xã hội nhằm thực hiện mục tiêu ích nước, lợi dân. Gắn thi đua với yêu nước và yêu nước với thi đua, Hồ Chí Minh không chỉ làm cho phong trào thi đua của Nhân dân có sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ mà còn làm cho phong trào mang bản sắc dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, quan điểm thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua thể hiện niềm tin mãnh liệt của Người vào truyền thống yêu nước của dân tộc, lòng tin vững chắc vào bản chất tốt đẹp và sức mạnh của nhân dân Việt Nam.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh không chỉ là một tấm gương sáng về nghị lực và sự quyết tâm phi thường, mà còn để lại di sản tư tưởng quý báu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu

nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau:

Về bản chất thi đua, Hồ Chí Minh cho rằng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” [7, tr.407]. Theo Người, yêu nước được thể hiện ở việc lấy thi đua làm động lực phát huy tinh thần yêu nước và được thể hiện bằng hành động thực tế; ngược lại lấy lòng yêu nước để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thi đua. Việc gắn kết giữa yêu nước và thi đua sẽ khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước trong đông đảo quần chúng nhân dân, đem lại tác dụng to lớn và thúc đẩy cách mạng Việt Nam phát triển. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực” [7, tr. 406]. Đây là những quan điểm mới mẻ, thể hiện sự sáng tạo và độc đáo trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua và là một cách nhìn nhận sâu sắc, tạo ra một bước phát triển mới trong nhận thức về thi đua.

Về mục đích của thi đua, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, thi đua yêu nước phải có mục đích rõ ràng, khoa học, toàn diện và cụ thể; phải có mục đích cho cả nước, cho mỗi vùng miền, mỗi ngành, mỗi giới, mỗi lứa tuổi, đồng thời phải có mục đích thi đua lâu dài cũng như mục đích trước mắt. Mục đích thi đua phải gắn liền với

* Bài viết là kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài cơ sở năm 2021: “Vận dụng những kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước thời kỳ 1954 - 1975 vào nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước hiện nay”, mã số: CS.06-21.

** Học viện Chính trị khu vực I.

*** Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, quân sự và phù hợp với từng thời kỳ lịch sử, nhằm đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện mau chóng thành công và mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mục đích Thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”[7, tr.725]. “Thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc thế nào”[7, tr.170].

Về nội dung thi đua, theo Hồ Chí Minh, nội dung thi đua phải được thể hiện qua kế hoạch cụ thể, khoa học, gắn liền với nhiệm vụ phát triển sản xuất, chiến đấu và nâng cao đời sống của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm. Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực. Khi đặt kế hoạch phải tuyệt đối tránh sự sơ suất, “đại khái”, quá cao, phiền phức, miễn cưỡng. Thi đua không nên thiên về một phía. Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích, cổ động, xét kỹ kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người). Trong lúc thi đua, phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi[7, tr.146]. Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn lưu ý: “Nơi thì đặt kế hoạch to quá, rồi làm không nổi” và chỉ ra rằng: “Nơi thì ban đầu làm quá ồ ạt, đến nổi ít lâu thì đuối sức đi, không tiếp tục thi đua được”[7, tr.169].

Theo Hồ Chí Minh, nội dung thi đua phải gắn với khen thưởng và việc thực hiện khen thưởng phải đúng người, đúng việc, phải kịp thời biểu dương các tấm gương điển hình bằng cách khen thưởng, động viên, khích lệ bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên mọi người hăng hái tham gia vào công tác thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao.

Người nhấn mạnh: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”[5, tr.264]. Do đó, trong công tác thi đua, phải thực hiện thường phạt nghiêm minh, khách quan, chí công vô tư.

Về phương thức thực hiện thi đua, theo Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước không phải chỉ một giai đoạn, thời kỳ nhất định mà phải tiến hành thường xuyên, liên tục và lâu dài, và khi kết thúc đợt thi đua này thì sẽ chuyển sang đợt tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tuởng lắm rằng thi đua là một việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. “Tuởng lắm rằng thi đua chỉ nhất thời. Thật ra thi đua là phải trường kỳ”[7, tr.169]. Cách thức tổ chức và thực hiện thi đua yêu nước, theo Người, phải “Làm cho mau”, “Làm cho tốt” và “Làm cho nhiều”. Để thi đua yêu nước đạt hiệu quả cao, thì phong trào thi đua yêu nước phải dựa hoàn toàn vào nhân dân - “Lực lượng của dân” và “Tinh thần của dân”, để từ đó làm cho phong trào “ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”. Trong việc thực hiện thi đua yêu nước, phải đặc biệt bảo đảm thực chất và hiệu quả, tránh hình thức, “bệnh thành tích”.

Về lực lượng thi đua, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, thi đua không chỉ là trách nhiệm của một cá nhân, một ngành, một lĩnh vực, mà là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân. Thi đua là công việc của mọi người, mọi ngành, mọi cấp, không phân biệt tuổi tác, tầng lớp, ngành nghề, giàu nghèo. Người cho rằng: “Cuộc Thi đua ái quốc sẽ đưa chúng ta lên một trình độ cao hơn trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, nó sẽ đưa chúng ta mau đến chỗ thành công. Vì vậy đồng bào ta bất kỳ già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, mọi người đều phải đưa chí sáng suốt, lực lượng và tài năng của mình vào đó, để phụng sự dân tộc,

phụng sự Tổ quốc”[7, tr.547]. Trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11 - 6 - 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”.

Về vấn đề văn hóa trong thi đua, thi đua phải nhân văn, không chỉ thi đua đạt mục đích về chỉ tiêu cụ thể, mà còn phải rèn luyện phẩm chất, đạo đức của mỗi cá nhân, đơn vị tham gia thi đua. Theo Hồ Chí Minh, thi đua phải hăng hái, tích cực tham gia, đồng thời cũng nhận thức rõ ràng rằng thi đua chứ không phải tranh đua nên phải thân ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi đua không phải là tranh đua. Mọi người phải cố gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ”[7, tr.479]. Theo Người, thi đua là đoàn kết, thi đua để tăng cường đoàn kết và có đoàn kết mới đẩy mạnh thi đua. Do vậy, đoàn kết thật sự và đoàn kết chặt chẽ phải trở thành văn hóa thi đua.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng nêu rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ thi đua, nội dung thi đua, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011) đã xác định đóng góp của phong trào thi đua yêu nước không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, mà còn trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, với chủ trương: “tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”[2; tr.246]. Tiếp tục nhấn mạnh chủ trương thi đua yêu nước, Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XII (2016) chỉ rõ: “đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”[3, tr.166] và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Đảng đề ra chủ trương có trọng tâm, trọng điểm về thi đua yêu nước với việc xác định: “tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh””[4, tr.172]. Bên cạnh đó, Đảng còn ban hành nhiều chỉ thị về thi đua yêu nước, như: Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 7 - 4 - 2014 “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15 - 5 - 2016 “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và gần nhất là Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư ngày 23 - 1 - 2018 “Về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)”... Những văn kiện, chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng về thi đua yêu nước, ngày 16 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã ban hành Luật số 39/2013/QH13 “Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013”, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 chỉ rõ mục tiêu của thi đua là để tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quy định pháp lý của Quốc hội về thi đua yêu nước, từ năm 2013 đến năm 2020, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm phát động thi đua yêu nước hướng đến tính thiết thực, hiệu

quả, có sự đổi mới nội dung và phương thức thực hiện, gắn với bốn phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Công tác thi đua đã được triển khai rộng khắp trên cả nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đến hết năm 2020, cả nước đã có đến 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 173 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2020, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm trên 1,4%/năm. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia hình thành, có bước phát triển nhanh chóng, tạo ra một thể hệ doanh nghiệp mới kinh doanh, với hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp và gần 70 khu không gian làm việc chung (tháng 1 - 2021)[4, tr.37].

Bên cạnh những thành tựu trên, phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua còn một số hạn chế cần khắc phục. Ở một số nơi còn hình thức, công tác thi đua được triển khai một cách qua loa, chiếu lệ, sau khi triển khai có sản phẩm của hoạt động thi đua thì không được đưa vào ứng dụng và nhân rộng ứng thực tiễn[1, tr.10]. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết chưa được coi trọng. Việc tổ chức các phong trào thi đua còn nhiều hạn chế, chưa tạo ra động lực thi đua, thiếu sự gắn kết, còn chống chéo nội dung, sự phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua chưa chặt chẽ, do đó kết quả thực hiện chưa rõ ràng, cụ thể, chưa tạo động lực thúc đẩy các cuộc vận động, phong trào thi đua[6, tr.258].

Trong tình hình hiện nay, đại dịch COVID-19 đã trở thành cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu,

tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Đối với Việt Nam, đại dịch COVID-19 đã làm giảm sự tăng trưởng của nền kinh tế, với hoạt động giãn cách xã hội đang được áp dụng ở nhiều tỉnh thành, đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và dịch vụ, nhiều doanh nghiệp giãn, dừng, thậm chí phải chấm dứt hoạt động. Vì vậy mà nhiều lao động có nguy cơ mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 đã tăng ở mức 3,88%[4, tr.41]. Ngoài ra, hệ thống y tế vượt mức khả năng đáp ứng ở một số địa phương. Cũng trong tình trạng dịch bệnh COVID-19, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều phương thức sinh hoạt trực tuyến trên nền tảng Internet. Kỳ họp lần cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, các cuộc họp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền ở từng địa phương đã mở ra một thực tiễn mới trong hoạt động sinh hoạt chính trị của đất nước.

Qua những thực tiễn đó, một yêu cầu đặt ra hiện nay là vừa thi đua yêu nước thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay

Thứ nhất, thi đua xây dựng, hoàn thiện các thể chế về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường một cách đồng bộ và bền vững, nhằm khơi dậy mọi khát vọng, tiềm năng, động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước. Ở Trung ương, các cơ quan thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng toàn diện, hiện đại, hội nhập và khả thi; đồng thời, tổ chức thực hiện pháp luật bảo đảm tính hiệu quả, công bằng, đáp ứng yêu cầu đổi

mới sáng tạo và phát triển đất nước. Bộ máy nhà nước tích cực thi đua xây dựng một chính phủ điện tử theo hướng ứng dụng công nghệ số, một nền kinh tế số và xã hội số. Đối với địa phương, Đảng bộ và chính quyền các tỉnh thi đua thực hiện hệ thống pháp luật một cách tích cực và hiệu quả; tham mưu điều chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương một cách đủ mạnh, đồng bộ, khả thi, có bước đột phá nhằm phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của địa phương, tạo ra môi trường phát triển thông thoáng, bảo đảm sự an toàn, lành mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, thi đua ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo ra bước đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển công nghệ số. Phát triển và nâng cao hiệu quả các chương trình xây dựng môi trường sáng tạo quốc gia, khởi nghiệp kinh doanh, đổi mới thị trường khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tạo bước đột phá về xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy các ngành nghề, lĩnh vực mới. Tiếp tục nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong chế tạo, phát triển vaccine và đề ra những giải pháp để nhân dân tiếp cận, sử dụng vaccine phòng dịch sớm nhất; đồng thời, xây dựng các kịch bản, trường hợp ứng phó khi dịch bùng phát trở lại và lan rộng. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, sáng tạo, trong đó tập trung vào bốn phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thứ ba, thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mở rộng và đổi mới phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, những người kém may mắn trong xã hội, bảo đảm quyền làm chủ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh đổi mới theo hướng thực chất, chất lượng và hội nhập giáo dục và đào tạo; đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học ứng dụng. Xây dựng, đổi mới nhận thức và tổ chức thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và bảo đảm các chuẩn mực con người gắn với phát huy tiềm năng, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản của dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn quốc cũng như ở mỗi vùng lãnh thổ, trên những địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, khu kinh tế trọng điểm.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua hướng đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức

cơ sở Đảng, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất, đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đổi mới hình thức và nội dung các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động, nhằm phát huy vai trò tập hợp quần chúng, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng và nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và các đoàn thể, góp phần tích cực và chủ động vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương.

Tài liệu tham khảo:

- [1] Trần Thị Thúy Chinh (2018), "Tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng ở Việt Nam hiện nay", *Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Quảng Bình với phong trào thi đua yêu nước - Giá trị lý luận và thực tiễn. Kỷ niệm ngày 70 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)*, Nxb. Huế.
- [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập I, tập II, tập II, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- [5] *Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng* (2009), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.
- [6] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), *Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay*, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.
- [7] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 7, tập 7, tập 7, tập 5, tập 6, tập 7, tập 6, tập 6, tập 5, tập 10.

Kết luận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có những giá trị to lớn đối với toàn Đảng và toàn dân trong việc triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hiện nay. Trước bối cảnh mới và từ thực trạng của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, toàn Đảng và toàn dân cần nỗ lực thi đua xây dựng, hoàn thiện các thể chế về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường một cách đồng bộ và bền vững, nhằm khơi dậy mọi khát vọng, tiềm năng và động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước; thi đua ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo ra bước đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. ■